



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๔๐

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๘/

(นางสาววรรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๗ ปีที่ ๓๐
ข่าวประจำวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ ขอความร่วมมืองดจัดเลี้ยง กิจกรรมรวมกลุ่ม - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดในรถรับส่งข้าราชการลูกจ้าง กทพ.
- ❖ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - เน้นประโยชน์ใช้สอยเพิ่มความสวยงาม
- ❖ แจงกรณีฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกจ้าง กทพ. - กำชับเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการด้วยความรอบคอบ
- ❖ บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้ง - ยืนยันศูนย์พักพิง ๒ แห่ง ยังเพียงพอรองรับสุนัขจรจัด

❖ ขอความร่วมมืองดจัดเลี้ยง กิจกรรมรวมกลุ่ม - เข้มงวดมาตรการป้องกันโควิดในรถรับส่งข้าราชการลูกจ้าง กทพ.

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทพ. กล่าวกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. ยกตัวอย่างการติดเชื้อในสถานที่ทำงานในกรุงเทพฯ โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เช่น การพูดคุยในระหว่างรับประทานอาหาร ขณะทำงานในห้องเดียวกันไม่สวมหน้ากากอนามัย จึงขอให้องค์กร หรือสถานที่ทำงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเข้มงวด ทั้งในห้องทำงาน และรถรับ-ส่งพนักงานว่า สำนักอนามัยได้กำหนดให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทพ. ทั้ง ๖๙ แห่ง บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงาน และสถานประกอบการหลีกเลี่ยง หรืองดการจัดงานเลี้ยงและกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ยังให้บริการเชิงรุกตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-๑๙ แก่ประชาชนทั่วไป และแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ และย้ำเตือนประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการและมีแรงงานข้ามชาติพักอาศัยอยู่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด เน้นการใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าให้มิดชิดและถูกวิธี ล้างมือบ่อย ๆ ไม่จับกลุ่ม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน งดดื่มสุราและสังสรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ขณะเดียวกันสำนักอนามัยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น อินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของสำนักอนามัย กลุ่มไลน์ และ QR code เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D - M - H - T - T) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย Distancing : เว้นระยะห่างระหว่างกัน Mask Wearing : สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา Hand Washing : ล้างมือบ่อย ๆ Testing : ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้างาน และ Thai Cha Na : ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ

นางอลิสา ...

นางอลิสสา เงินเสียง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในรถบริการรับ-ส่งข้าราชการและลูกจ้าง กทม. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ของรถโดยสารปรับอากาศ ประกอบด้วย การทำความสะอาดภายในตัวรถปรับอากาศ พื้นรถโดยสาร และจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ราวจับ ท่างจับ และเก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งก่อนและหลังการให้บริการทุกครั้ง กำชับผู้รับบริการทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า งดรับประทานอาหารตลอดการให้บริการ และเว้นระยะห่างในการนั่งรถโดยสารปรับอากาศ ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” รถโดยสารปรับอากาศทุกคัน รวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารลงทะเบียนก่อนใช้บริการ

❖ **ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - เน้นประโยชน์ใช้สอยเพิ่มความสวยงาม**

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวชี้แจงกรณีการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและการเปลี่ยนพื้นที่เป็นทางลาดว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ด้วยการตั้งประดับต้นไม้บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย สับเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้งปี เพื่อความสวยงามของพื้นที่ เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการสัญจรผ่านไปมาของนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้ออกแบบและจัดทำพื้นที่สำหรับตั้งประดับต้นไม้ในรูปแบบทางลาดโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยใช้ไม้อัดในการทำโครงสร้างและพื้น ซึ่งการดูแลรดน้ำต้นไม้ ทำให้ไม้อัดผุกร่อนมีอายุการใช้งานสั้นและต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง สำหรับการดำเนินการในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้จัดทำพื้นที่สำหรับตั้งประดับต้นไม้ในรูปแบบทางลาดเช่นเดิม แต่ปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้อัดเป็นแผ่นไม้อัดซีเมนต์ต่อเนกประสงค์ (Viva Board) เพื่อความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยพื้นที่ทางลาดที่จัดทำขึ้นไม่ได้มีการตอกยึด หรือเปลี่ยนแปลงสภาพบันไดเดิมแต่อย่างใด รวมทั้งได้มีการเปิดช่องทางเดินขึ้น-ลงไว้ทุกด้านตามแนวทางที่เคยดำเนินการ

❖ **แจงกรณีฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกจ้าง กทม. - กำชับเจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการด้วยความรอบคอบ**

นางอลิสสา เงินเสียง ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวมีผู้ร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการ (กมธ.) การแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ขอให้ กทม.หยุดฟ้องเรียกเงินค่าจ้างคืนจากลูกจ้างประจำว่า กรุงเทพมหานครได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่เมื่อปี ๒๕๖๓ ซึ่งในขั้นตอนการดำเนินการต้องนำระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ ตลอดจนการเทียบชั้นค่าจ้างกรณีที่ลูกจ้างบางรายจะต้องเปลี่ยนไปใช้กลุ่มค่าจ้างใหม่ ซึ่งมีผลให้ลูกจ้างบางรายได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้น กรุงเทพมหานครจึงหารือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน ปรากฏว่าวิธีการเทียบชั้นค่าจ้างเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่ที่กรุงเทพมหานครดำเนินการไปแล้วไม่ตรงกับแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ส่งผลให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินเกินสิทธิให้แก่ลูกจ้างกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและลดความเสียหายแก่ราชการ กรุงเทพมหานครจึงได้มีคำสั่งเรียกเงินเกินสิทธิดังกล่าวคืนจากลูกจ้าง โดยให้ผ่อนระยะยาวได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของลูกจ้าง ซึ่งมีลูกจ้างจำนวนมากที่เข้าใจถึงความจำเป็นดังกล่าวและได้มาทำสัญญาปรับสภาพหนี้ แต่มีบางส่วนที่ไม่ยินยอม กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยฟ้องเรียกเงินคืนจากลูกจ้างกลุ่มดังกล่าว

นายปิยะ ...

นายปิยะ พุดค่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. กล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นลูกจ้างประจำสังกัดสำนักการคลังประมาณ ๔๐๐ ราย โดยตรวจพบข้อผิดพลาดในปี ๒๕๕๖ จึงเรียกเงินในส่วนที่จ่ายเกินและเป็นเงินที่ไม่มีสิทธิได้รับคืน ซึ่งมีลูกจ้างประจำคืนเงินราว ๒๐๐ ราย ส่งฟ้องต่อศาลปกครองกลางอีกประมาณ ๒๐๐ ราย โดยศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาว่าเป็นลามิควรรได้ เมื่อรับไว้โดยสุจริตและใช้จ่ายหมดแล้ว จึงไม่ต้องคืน แต่มีจำนวน ๑๘ คดี ที่ถูกโอนไปยังศาลแพ่งและคดีถึงที่สุด โดยศาลมีคำพิพากษาว่า เมื่อเงินดังกล่าวเป็นของแผ่นดิน จึงเป็นการติดตามเอาทรัพย์สินแผ่นดิน ลูกจ้างประจำจึงต้องคืนเงินดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันไม่มีกรณีที่ต้องส่งฟ้องในเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินทั้งผู้ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ รวมถึงสอบทานความถูกต้องโดยละเอียด

* * * * *

❖ **บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้ง - ยืนยันศูนย์พักพิง ๒ แห่ง ยังเพียงพอรองรับสุนัขจรจัด**

นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวระบุงจากกาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้สุนัขและแมวจรจัด มีแนวโน้มถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอให้ กทม.สร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดในแต่ละเขตว่า ที่ผ่านมาสักอนามัยได้เตรียมพร้อมรองรับกรณีสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้น โดยมีศูนย์พักพิงสุนัข ๒ แห่ง คือ ศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัข เขตประเวศ ขนาดพื้นที่ ๑๐ ไร่ รองรับสุนัขได้ ๑,๐๐๐ ตัว เป็นสุนัขที่จับมาจากพื้นที่สาธารณะ โดยจะผ่านการควบคุมโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน และส่งต่อไปเลี้ยงยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ปัจจุบันมีสุนัข ๓๐๐ ตัว และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ขนาดพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ รองรับสุนัขที่ส่งไปจากกรุงเทพมหานคร โดยสุนัขจะได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ สร้างความคุ้นเคยกับผู้เลี้ยง เพื่อรอผู้รับไปอุปการะ สามารถรองรับสุนัขได้ ๖,๔๐๐ ตัว ปัจจุบันมีสุนัขพักพิงอยู่ ๔,๔๐๐ ตัว ทั้งนี้ ปัจจุบันศูนย์พักพิงของกรุงเทพมหานครทั้ง ๒ แห่ง ยังมีพื้นที่เพียงพอต่อการรับสุนัข และศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) อยู่ระหว่างจะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้รองรับสุนัขได้อย่างมีมาตรฐาน

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด โดยร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข และสำนักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สอบสวนโรคในสัตว์ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อไปยังสัตว์ หรือคน อีกทั้งร่วมมือกันออกหน่วยเคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันในชุมชน เพื่อให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์มารับบริการได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนร่วมกับสำนักงานเขต ๕๐ เขต และกลุ่มคนรักสัตว์เข้าร่วมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องสุนัขจรจัด ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ที่เดือดร้อนจากสุนัขและผู้เลี้ยงสุนัขได้อย่างได้ผล นอกจากนี้ สำนักอนามัย ยังได้รณรงค์ให้เจ้าของสุนัขเลี้ยงสุนัขด้วยความรักและรับผิดชอบ รวมทั้งช่วยเจรจาข้อขัดแย้งเรื่องสุนัข

* * * * *

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร